



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง มาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.....

มหาวิทยาลัย กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หากพบว่ามี การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจะไม่มี การผ่อนผันใด ๆ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเมื่อพบเห็นการกระทำของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล การกระทำผิดตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ดังนี้

ข้อ ๑ คำจำกัดความ

(๑) ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่พบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมของ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงการกระทำอันอาจเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำผิดไปยังผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยนำข้อมูล ที่ได้รับมาใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษผู้กระทำผิด

ข้อ ๒ มาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑) ผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตนเอง หากเห็นว่าการเปิดเผยตนเองอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบใด ๆ กับตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดของตน แต่การร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล ต้องมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เบาะแสหรือข้อมูล ตลอดจนอาจมีการชี้พยานบุคคลได้อย่างแน่ชัด

(๒) กรณีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล ถ้าผู้แจ้งเบาะแส ได้ระบุชื่อตัว หรือชื่อสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสไว้ เมื่อศูนย์รับข้อร้องเรียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการ

กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ลงรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้แล้ว ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ ภาพถ่ายหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสได้ โดยให้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญและให้ดำเนินการสืบสวนทางลับว่ามีมูลหรือไม่เพียงใด

(๓) ให้จำกัดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการกำหนดระดับหรือตำแหน่งของบุคลากรผู้รับผิดชอบ และให้บุคลากรที่มีหน้าที่ดำเนินการเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าในขั้นตอนใด มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและเอกสารหลักฐาน ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

(๔) ผู้แจ้งเบาะแสมิจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยหากเรื่องร้องเรียน เบาะแสหรือข้อมูลเมื่อมีการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในทางลับแล้วมีมูล รวมทั้งจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือไม่ปลอดภัย เช่น การข่มขู่ การคุกคาม การหน่วงเหนี่ยว การรบกวนการปฏิบัติงานหรือการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือทำให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม แต่หากได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและพบว่าผู้แจ้งเบาะแสมิเจตนาจงใจร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ดำเนินการกับบุคลากรอื่น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้แจ้งเบาะแสนั้นต่อไป

(๕) ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสบุคคลใกล้ชิด ถูกข่มขู่ คุกคาม หน่วงเหนี่ยว รบกวนการปฏิบัติงานหรือถูกกลั่นแกล้งหรือทำให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้แจ้งต่อศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการเสนออธิการบดี พิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขหรือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้แจ้งเบาะแสด เห็นว่ามาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้นยังไม่เพียงพออาจขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขานา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี